



# สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

123 หมู่ 3 ต.คลองสวนพูล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร. 0 3534 5966

โทรสาร. 0 3534 5967 เว็บไซต์: www.ftiayutthaya.org อีเมล: fti\_ayutya@yahoo.co.th

ที่ ส.อ.ท.อย.035/2565

5 สิงหาคม 2565



เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานวิ่งการกุศลในโครงการวิ่ง “อยุธยาข้างใจบุญ” และขอความอนุเคราะห์  
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

เรียน ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โครงการวิ่ง “อยุธยาข้างใจบุญ”

2) เลื่อนวิ่งตามโครงการ

ด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ปัญหาโรคเอดส์ (HIV) ในสถานประกอบการ” ซึ่งในปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้ออยู่ในทุกกลุ่มประชาชนทั่วไป และในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ที่ผู้ป่วยยังไม่สามารถหาสถานที่รักษาพยาบาล โรคนี้เป็นการเฉพาได้มากนัก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงดำริที่จะจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ภายใต้โครงการวิ่ง “อยุธยาข้างใจบุญ” เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ใจฟ้า แห่งวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ที่ก่อตั้งมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อเอดส์ (HIV) และพักรักษาตัวอยู่ที่วัดดังกล่าว โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ช่วงเวลา 05.00-10.00 น. ณ บริเวณ โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริเยทศ (ทุ่งมะขามหย่อง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระยะทางการวิ่ง 5 และ 10 กิโลเมตร มีผู้ร่วมงานประมาณ 2,000 คน ซึ่งทางคณะกรรมการผู้จัดงานได้กราบเรียนเชิญ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานและปล่อยตัวนักวิ่งในโครงการนี้

เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการให้ความอนุเคราะห์กิจกรรม CSR ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่อง จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งโครงการวิ่ง “อยุธยาข้างใจบุญ” เพื่อผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น. ณ เวทีกิจกรรม หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริเยทศ (ทุ่งมะขามหย่อง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และขอความอนุเคราะห์ท่านได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯนี้ ให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน เพื่อช่วยสนับสนุนเลื่อนวิ่ง (600.-บาท/ตัว) ของโครงการนี้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณา

เรียน นพ.สสจ.

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เพื่อขอความเห็นชอบ/วิธี (ป.ร.)

(นายนครินทร์ อางหาญ)

นพ. โฉมทรัพย์  
กบ จ.ต.สุโขทัย

(นางสาวบงกช แจ่มทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
ขอแสดงความนับถือ ส.ค. ๒๕๖๕

มอมนรินทร์

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕

ประธานโครงการวิ่ง “อยุธยาข้างใจบุญ”

## โครงการวิ่ง “อยุธยาข้างใจบุญ”



**หลักการและเหตุผล** : “การป้องกันโรคเอดส์ในสถานประกอบการ” เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ทุกสถานประกอบการ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมต้องจัดทำขึ้นอันถือเป็นกิจกรรมประจำปีขององค์กรตน เพื่อให้พนักงานและผู้ใช้งานแรงงานได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของโรคเอดส์ ที่มาจากการติดเชื้อ HIV ในกระแสเลือด, เพื่อป้องกัน และ/หรือให้รู้วิธีบำบัด/รักษา/ชะลอ การแพร่กระจายของเชื้อไปสู่ผู้อื่น หรือให้หยุดการเจริญเติบโตของเชื้อให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปได้อีกนาน หรือจนกว่าจะมีวิวัฒนาการการรักษาคัดเชื้อให้หายขาดได้อย่างถาวร

โครงการวิ่ง “อยุธยาข้างใจบุญ” เพื่อวัดพระบาทน้ำพุ จึงถือกำเนิดขึ้นเป็นปีที่สอง ในการหารายได้/หาอุปกรณ์การแพทย์/ยารักษาโรค/น้ำ/ข้าวสาร/เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่รักษาตัวอยู่ในวัดนี้ ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระบางส่วนให้กับพระสงฆ์และจิตอาสาในวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ต่อไป นอกจากนี้โครงการนี้เป็นโครงการ CSR ที่ได้บุญได้กุศลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ยังถือเป็นการกระตุ้นกิจกรรมด้านสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้หลังภาวะโรคระบาด COVID-19 พ่อนคลายลง

- วัตถุประสงค์** :
1. เป็นการกระตุ้นกิจกรรมดี ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมหลังสถานการณ์ COVID พ่อนคลายลง
  2. ส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายให้กับผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
  3. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ ( HIV ) และกิจกรรมการกุศลของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอยู่ตลอดทั้งปีและทุกปี
  4. เพื่อดำรงไว้ซึ่งกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล และเพื่อสาธารณะประโยชน์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

**กำหนดการจัดกิจกรรม** : วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 05.00 – 10.00 น.

**สถานที่จัดงาน** : ณ บริเวณ โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง)

อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา